



บริษัท อابیโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ AH 01082022

วันที่ 10 สิงหาคม 2565

เรื่อง: แจ้งการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อابیโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ Purem International GmbH (“พูเรม”) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนา การผลิต และ ผู้จำหน่ายระบบยานยนต์ระดับโลก ที่มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตรวมถึงมีโรงงานการผลิตทั่วโลก พูเรมดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตระบบควบคุมการปล่อยไอเสียและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และ รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลรวมถึงระบบควบคุมสภาพอากาศของรถยนต์ให้กับผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 114/2565 ซึ่งได้จัดประชุมในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11:30 น. ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทร่วมทุน:	บริษัท พูเรม อابیโก จำกัด
ประเภทธุรกิจ:	ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ทุนจดทะเบียน / ทุนชำระแล้ว	ไม่เกิน 220,000,000 บาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญไม่เกินจำนวน 22,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)
โครงสร้างการถือหุ้น:	1) Purem International GmbH (ร้อยละ 51) 2) บริษัท อابیโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (ร้อยละ 49)
มูลค่าเงินลงทุน:	ไม่เกิน 107,800,000 บาท (สัดส่วนเงินลงทุนของบริษัทฯ)
วัตถุประสงค์ในการลงทุน:	เพื่อเพิ่มศักยภาพและการเติบโตในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สำหรับ ผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกในประเทศไทย
สถานที่ตั้ง:	ประเทศไทย
แหล่งที่มาของเงินทุน:	เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวมิใช่รายการเกี่ยวโยงกัน และจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีขนาดรายการไม่ถึงเป็นนัยสำคัญ โดยมีขนาดรายการสูงสุดเมื่อคำนวณรวมกับขนาดรายการได้มาหรือจำหน่ายไปที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนหน้าพบว่ามีขนาดรายการได้มาหรือจำหน่ายไปน้อยกว่าร้อยละ 15 ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อกำหนดที่ต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิ็บ ชู ชวน)

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร